

## Mở thêm đồn cảnh sát mới ở YRP để phục vụ phía tây Vaughan

**VAUGHAN, ON (29 tháng Mười Một, 2024)** – Ngày 29 tháng Mười Một, Thị trưởng Steven Del Duca đã cùng Cảnh sát trưởng Jim MacSween Cảnh sát Khu vực York (YRP) thông báo về một mối quan hệ đối tác đổi mới sẽ sớm mở thêm một đồn cảnh sát YRP đầu tiên ở phía tây Vaughan để bảo vệ dân cư sinh sống trong những khu phố này!

Dự kiến bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2025, việc thành lập đồn cảnh sát mới này được Thành phố đề xuất và sẽ đặt tại 10418 Islington Avenue ở Kleinburg. Thành phố hiện đang cải tạo lại cơ sở này để đáp ứng yêu cầu của sở cảnh sát.

Thành viên Hội đồng Vaughan, bao gồm Phó Thị Trưởng, Nghị viên Địa phương và Khu vực Linda Jackson, người làm việc trong Hội Đồng Cảnh sát Khu vực York, đã tham dự buổi họp báo để đánh dấu một thông báo quan trọng về an ninh cộng đồng. Thị trưởng Del Duca và Phó Thị Trưởng Jackson luôn đi đầu các nỗ lực thành lập thêm đồn cảnh sát mới phía tây đặt tại Quận số 4 của YRP.

Đồn cảnh sát này sẽ rộng 3,600 feet vuông, là nơi các thành viên cộng đồng có thể gặp gỡ cảnh sát, nộp báo cáo, nhận thông tin phòng chống tội phạm và hỏi về việc phục vụ hoặc hoạt động cảnh sát nói chung. Khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ hoạt động tương tự như đồn cảnh sát ở Trung tâm Đô thị Vaughan, nơi Thị trưởng Del Duca và Cảnh sát Trưởng MacSween đã khai mạc vào Tháng Chín 2024.

Tháng Chín năm 2024, Thị trưởng Del Duca đã phát biểu tại Hội đồng Khu vực York bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với việc tài trợ thêm cho YRP. Ngân sách năm 2025 cho YRP, được phê duyệt vào ngày 28 tháng Mười Một, tăng 7.7 phần trăm so với năm 2024 và sẽ trực tiếp thuê tuyển dụng thêm 154 cảnh sát YRP trong năm 2025 và 150 năm 2026.

Hội đồng Vaughan hiểu về an ninh cộng đồng và cần thiết phải tuyển dụng thêm các cảnh sát dũng cảm cho YRP để xây dựng thành phố.

Sự An toàn và Khỏe mạnh của Cộng đồng là một trong bảy lĩnh vực chiến lược được ưu tiên trong [Quy hoạch Chiến lược Dịch vụ Xuất sắc của Hội đồng giai đoạn 2022 tới 2026](#), tiếp tục là căn cứ để Hội đồng Thành phố nỗ lực.

### TRÍCH DẪN

“Vaughan luôn là một cộng đồng an toàn, nhưng trong những năm gần đây, rất nhiều cư dân của chúng ta bị trộm cắp ô tô và đột nhập vào nhà, và chúng tôi đang thấy sự gia tăng của những tội

phạm sử dụng vũ khí. Quá đủ rồi – bảo vệ an ninh của cư dân là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của tôi. Đó là lý do tôi rất vui mừng khi Thành phố hợp tác với YRP để mở thêm những đồn cảnh sát rất cần thiết này để tăng sự hiện diện của cảnh sát ở Kleinburg và Woodbridge. Và cũng là lý do tôi kêu gọi cải cách thực sự để ngăn chặn tội phạm lộng hành trên đường phố và tống chúng vào tù.”

- Thị trưởng Steven Del Duca

“Đồn cảnh sát mới này sẽ tạo điều kiện để cộng đồng tiếp xúc với các sĩ quan YRP và đáp ứng yêu cầu điều tra tội phạm ở địa phương, đồng thời bảo vệ an ninh cộng đồng ở Kleinburg. An ninh cộng đồng là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Sự hợp tác của Thành phố Vaughan với lực lượng cảnh sát là một ví dụ điển hình về tầm quan trọng của quan hệ hợp tác đảm bảo sự phát triển của các cộng đồng an toàn và bền vững.”

- Cảnh sát Trưởng Khu vực York Jim MacSween

## TÌM HIỂU THÊM

- Thành phố Vaughan và Cảnh sát Khu vực York hợp tác trong Chiến dịch Đêm Tĩnh lặng [thông cáo báo chí](#)
- [Luật Bảo vệ Cơ sở Hạ tầng Dễ Hỏng](#) (PDF)
- [yrp.ca](http://yrp.ca)

-30-

**VỀ VAUGHAN:** Thành Phố Vaughan là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Canada với dân số hơn 344.412 người. Được thành lập vào năm 1991, Vaughan bao gồm các cộng đồng như Concord, Kleinburg, Maple, Thornhill và Woodbridge. Thành phố đa văn hoá này nằm ở trung tâm của Vùng York và khu vực Greater Toronto.

**LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG:** Justin Gaul, Cố Vấn Cấp Cao  
Ban Truyền Thông, Tiếp Thị và Quan Hệ Cộng Đồng  
SĐT. 416-428-7886 E-mail. [justin.gaul@vaughan.ca](mailto:justin.gaul@vaughan.ca)